



Học sinh tốt nghiệp khóa 2020 và gia đình thân mến,

Chúng tôi rất vui mừng để kỷ niệm lễ tốt nghiệp cùng với các em học sinh! Xin vui lòng đọc kỹ danh sách "làm và không nên" để giúp hoạt động kỷ niệm hoàn thành mỹ mãn! Chúng tôi sẽ tổ chức ngày trọng đại này bất kể mưa hay nắng.!

Hãy giúp kỷ niệm bằng cách....	Hãy giúp giữ sự kiện an toàn và đặc biệt cho tất cả mọi người bằng cách...
<p>Mặc mũ và áo choàng!</p> <p>Truyền phát sự kiện trên điện thoại khi các em xem luồng video hoặc nghe trực tiếp trên WMPG 90.9 FM qua radio trên xe hơi hoặc điện thoại. Sẽ có liên kết.</p> <p>Mời bạn bè và người thân phát trực tiếp sự kiện từ nhà!</p> <p>Trang trí xe của mình!</p> <p>Cố vữa các cửa sổ phía sau của xe và sử dụng công cụ tạo tiếng ồn lễ hội để tăng thêm sự náo nhiệt!</p> <p>Đem theo các dấu hiệu và biểu ngữ của lễ kỷ niệm Lớp 2020 để chúng tôi treo xung quanh chu vi của buổi lễ.</p> <p>Tháo khăn che mặt để chụp ảnh tốt nghiệp.</p>	<p>Đến bằng chiếc xe không lớn hơn chiếc minivan. Xe lớn hơn xe con nên chuẩn bị đậu xa phía sau để giúp mọi người nhìn thấy được phía trước.</p> <p>Không phát nhạc hoặc đài phát thanh khác ngoài WMPG.</p> <p>Đi vào theo lối được đánh dấu trên vé của bạn và đi ra theo lối ra được đánh dấu.</p> <p>Không trang trí đỉnh xe vì làm như vậy sẽ cản trở tầm nhìn của những chiếc xe phía sau. Không được mang theo bất cứ loại bong bóng nào.</p> <p>Chỉ vỗ tay, tạo âm thanh và bóp còi xe trong thời gian được chỉ định của buổi lễ.</p> <p>Chỉ mở cửa sổ bên phải xe để tất cả chúng ta có thể có được không khí trong lành, an toàn.</p> <p>Có các học sinh tốt nghiệp ngồi bên hành khách (bên phải) của chiếc xe để giúp đỡ với vũ đạo buổi lễ.</p>

	<p>Luôn cách xa mọi người sáu bước và mang khăn che mặt bất cứ khi nào ra khỏi xe (ngoại trừ lúc chụp ảnh tốt nghiệp).</p> <p>Luôn ngồi ở trong xe của bạn cho đến khi ... đến lúc được nhận bằng tốt nghiệp! Không tụ tập ngoài trời (tức là ở phía sau xe tải hoặc xe mui trần). Không tụ tập bên ngoài cho bất kỳ nhóm nào. Tất cả những người cùng gia đình tham gia phải ở trong một chiếc xe.</p> <p>Đi vào và ra khỏi xe của bạn chỉ từ phía biển để giảm thiểu tiếp xúc xã hội.</p> <p>Không đem theo vật cồng.</p> <p>Sử dụng phòng vệ sinh trước khi bạn đến. (Có sự hạn chế vào các phòng vệ sinh trong Ocean Gateway.)</p> <p>Nếu có thể thì nên hạn chế chạy máy xe khi đang dừng</p> <p>Mang theo điện thoại (và máy tính xách tay) đã sạc đầy để phát trực tuyến (tùy chọn).</p>
--	---

P469- VIE Graduation Expectations